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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) 
วันพฤหัสบดทีี่ 18 พฤษภาคม 2566 

ณ ห้องราชพฤกษ์ เอ โครงการพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 

 

เร่ิมประชมุเวลา 10.00 น. 
 บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) มีผู้ ถือหุ้น จ านวน 24,445 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น 737,328,449 หุ้น (ตามรายชื่อ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธ์ิร่วมเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นและออกคะแนนเสียง ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธ์ิเข้าร่วมประชุม วนัท่ี 10 เมษายน 
2566) ในการประชุมครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 14 ราย และโดยการมอบฉันทะจ านวน 15 ราย รวมทัง้สิน้ 
29 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 223,914,160 คิดเป็นร้อยละ 30.3683 % ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 27 
 คุณบัณฑิต ประทุมตะ พิธีกร ได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และ ผู้ สอบบัญชีซึ่งเข้าร่วมประชุมในครัง้นี  ้
กรรมการบริษัทฯ มีจ านวน 6 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมจ านวน 5 ท่าน ซึง่มีกรรมการ 1 ท่าน ป่วยกะทนัหนั ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ได้ คือ คุณเอมอร โชติยะปตุตะ กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ดงันัน้ กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมมีทัง้หมด 
5 ท่านดงัต่อไปนี ้
 1. คณุไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง  ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2. คณุพลรชฏ เปียถนอม   กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง นวตักรรม  
     และก ากบัดแูล 

 3. คณุศภุกจิ งามจติรเจริญ  กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเส่ียง นวตักรรม และก ากบัดแูล และ 

     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 4. คณุวราลกัษณ์ งามจติรเจริญ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ กรรมการบริหารความเส่ียง
     นวตักรรมและก ากบัดแูล 

 5. คณุมณฑา ทสัฐาน   กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่าย Demand 

 

 กรรมการท่ีไมเ่ข้าร่วมประชมุ : 1 ท่าน 

 กรรมการเข้าร่วมประชมุในครัง้นีค้ิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 83.33 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

  

 ผู้สอบบญัชีที่เข้าร่วมประชมุดงันี ้
 1. คณุกลุธิดา ภาสรุกลุ  จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 

  

 ที่ปรึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชมุดงันี ้
 1. คณุสกุจิ คณุวงศ ์  จาก บริษัท กฎหมายวิสดอม จ ากดั 
  

 นอกจากนีข้อแนะน า ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย  
 1. คณุนรา ศรีเพชร 
 

 จากนัน้คณุบณัฑิต ประทมุตะ ได้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงขัน้ตอนการประชมุ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบั
คะแนนเสียงโดยบริษัทฯ ได้ท าการเรียนเชิญและแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัการประชมุในวนันีแ้ก่ท่านผู้ ถือหุ้น 3 ทาง ดงันี ้
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1. บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุท่านทางไปรษณีย์ 

2. บริษัทฯ ได้มกีารลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ 

3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอยีดการประชมุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

คณุบณัฑิต ประทมุตะ ชีแ้จงขัน้ตอนการประชมุ 

วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงในการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงัต่อไปนี ้
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบ ส าหรับเงื่อนไขในการอนมุตัิมติในแต่ละวาระมีดงันี ้

1. ในการประชมุจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามล าดบัท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอข้อมลูประกอบวาระและจะ
เปิดโอกาสให้ท่านผู้ ถือหุ้ นซักถามในวาระที่เก่ียวข้องนัน้ ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือ         
แสดงความเห็น กรุณายกมือขึน้ ทางเจ้าหน้าที่จะน าไมโครโฟนไปให้ และขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นแนะน าตัวโดยแจ้งชื่อ-
นามสกลุ ก่อนซกัถามหรือแสดงความเห็น เพื่อท่ีจะลงในรายงานการประชมุ ขอความกรุณาท่านผู้ ถือหุ้นสอบถามค าถามให้มี
ประเด็นตรงกบัวาระการประชมุในแต่ละวาระ ส่วนค าถามอื่นๆ สามารถสอบถามได้ในวาระท่ี 8 เร่ืองอื่นๆ 

2. ผู้ ถือหุ้นหนึ่งท่านมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุ้นตอ่หน่ึงเสียง และสามารถออกเสียงในแตล่ะวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียนผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศส าหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งผู้มอบ
ฉันทะได้ท าการระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้ รับมอบจะต้องลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน   
จะท าการพิมพ์บตัรลงคะแนนให้ ส าหรับกรณีต่อไปนี ้
1) ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
2) ผู้ รับมอบฉันทะ ทัง้ท่ีได้รับมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีท่ีผู้ มอบฉันทะ ให้สิทธ์ิผู้ รับมอบฉันทะ
ลงคะแนนแทนได้ ในวาระที่ระบุ และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรคะแนน ในกรณีที่ ผู้ มอบฉันทะได้ระบุกา ร
ลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉนัทะประสงค์ 

3. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนมุตัิในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนงัสือเชิญประชมุแล้ว และจะมีการแจ้ง
ให้ผู้ ถือหุ้นทราบอีกครัง้ก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป 

4. ส าหรับการนบัคะแนน บริษัทจะใช้ระบบการนบัคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการนบัคะแนนการ
ลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะกรณีที่ท่านลงคะแนนเป็น “ไม่เห็นด้วย” หรือ  “งดออกเสียง” 
เท่านัน้  

5. ทัง้นี ้บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ ถือหุ้ นหรือ ผู้ รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะ
ลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การท าเคร่ืองหมายทัง้ในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือท า
เคร่ืองหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าเคร่ืองหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อก ากบับริเวณที่ขีดฆ่า หรือการไม่ท าเคร่ืองหมายใดๆ ใน
บตัรเลย เป็นต้น โดยคะแนนเสียงของบตัรเสีย จะถกูนบัเสมือนเป็น “งดออกเสียง” และต้องใช้ปากกาในการลงคะแนนเสียง
เท่านัน้ 

6. หากท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชมุก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียง
ในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบตัรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นต์ชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย เพื่อทาง
บริษัทจะได้ท าการบนัทึกการลงคะแนนของท่านต่อไป 

7. ผลการนบัคะแนนจะถกูประกาศหลงัจากที่ท่านประธานร้องขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในแต่ละวาระโดยผลการนบัคะแนน
จะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้ รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่      
ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าและส่งบัตรลงคะแนน ผ่านผู้ รับมอบฉันทะ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส
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ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อความโปร่งในในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ขออาสาสมัครซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ ถือหุ้น   

(ไม่มีอาสาสมคัรตวัแทนจากผู้ ถือหุ้น ยกมือ) 
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบ ส าหรับเงื่อนไขในการอนมุตัิมติในแต่ละวาระมีดงันี ้
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับการด าเนินงาน ประจ าปี 2565 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2566 

ทัง้ 5 วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัด้ิวยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี ส าหรับปี 2565 

วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไม่มีการลงมตใินวาระนี ้

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 

 วาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออก
 เสียงลงคะแนน 

 
 ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ได้ก าหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชมุ พิธีกรจึงเรียนเชิญคณุไสว 
ฉตัรชยัรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ และเร่ิมประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี  ้
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565  

บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 8 เมษายน 2565 
รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุที่บริษัทฯ ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี  ้
 

 ประธานสอบถามที่ประชมุว่า มีผู้ใดจะซกัถามหรือไม่ 
 - ไม่มีผู้ใดซกัถาม 

 ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2565 
ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้
 เห็นด้วย 223,914,168 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม 1 ราย 

 รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 30 ราย รวม 223,914,168 หุ้น 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี ส าหรับปี 2565 

ประธานเชิญ คณุวราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ชีแ้จงรายงานผลการด าเนินงานปี 2565 

คณุวราลกัษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซก้ิา อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) ได้รายงานต่อที่ประชมุส าหรับการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมา โดยสรุปดงันี ้

 สรุปภาพรวมในปี 2565 ให้ท่านผู้ ถือหุ้นได้รับทราบสรุปผลการด าเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมา และแนวทางการด าเนินงาน

ในปี 2566 นี ้ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นได้มโีอกาสถามค าถามในช่วงท้ายวาระกบัทางประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณุศภุกิจ งามจิตรเจริญ 

 ส าหรับ ZIGA ในปีที่ ผ่านมา เป็นปีแห่งการเข้าไปสู่บริบทของการก้าวสู่นวัตกรรมที่ เป็นทัง้โอกาสและความเส่ียง            

ด้วยบริษัทฯ มองเห็นโอกาสที่จะลงทุนในธุรกิจ Digital Asset ซึ่งจะเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ สามารถลงทุนระยะยาวและสร้าง

ผลประโยชน์ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่าน อย่างไรก็ดี การเดินทางสู่ธุรกิจครัง้นีไ้ม่ง่ายปัญหาและอปุสรรคและความผนัผวนต่างๆ ทัง้ในส่วน

ของธุรกิจเหมืองบิทคอยน์และธุรกิจท่อเหล็ก Pre-zinc พร้อมๆ กัน ท าให้ทางบริษัทฯ ต้องกลบัมาทบทวนแผนกลยุทธ์ในปี 2566 นี ้

ด้วยความระมดัระวงัมากขึน้ 

 บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) มีโครงสร้างธุรกจิหลกั คือ ท่อโครงสร้าง Pre-zinc ZIGA ซึง่เป็นตลาดสินค้า

ทดแทน และกลุ่มท่อร้อยสายไฟ Daiwa ส าหรับโครงการขนาดใหญ่  

 ในปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยที่ประสบปัญหากับนโยบายทุ่มตลาดหรือสงครามการค้าของ

จีนและอเมริกา รวมทัง้ที่ส าคญัก็คือเราพบกับปัญหาเร่ืองของ Supply Chain นโยบาย Zero covid ของจีนมีการปิดเมืองท าให้การ

ส่งมอบวตัถดุิบล่าช้า ซึง่ทางบริษัทฯ เองก็มีการแก้ไขปัญหาในส่วนนี ้เพราะว่าส่วนหนึ่งเรารับสินค้ามาเป็นโครงสร้างของสินค้าที่เป็น 

Backlog ในโครงการที่ส าคัญ ทางเราจึงตัดสินใจน าเข้าสินค้าทัง้จากทางเวียดนามและเกาหลีซึ่งมีราคาต้นทุนที่แพงกว่าเพื่อลด

ผลกระทบของลกูค้า อย่างไรก็ดี ความรับผิดชอบในลกูค้าในครัง้นีส่้งผลให้ทาง ZIGA ได้รับความไว้วางใจ และมีโอกาสขยายสินค้า

ในโครงการส าคญัโดยเฉพาะ กลุ่มบริษัทฯ ญ่ีปุ่ น ซึง่ ZIGA มีการบริหารจดัการได้ดี ในการส่งมอบสินค้าตรงเวลาไม่ส่งผลกระทบใด

ต่อลกูค้า เหตกุารณ์ในครัง้นีท้ าให้ ZIGA สร้างความมัน่ใจให้โครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทย ในกลุ่มท่อร้อยสายไฟ และต่อเนื่อง

ในปี 2566 นี ้โดยกลุ่มท่อร้อยสายไฟ เราสามารถสร้างยอดขายโตในกลุ่มนี ้year on year กว่า 77.03% ส าหรับปี 2565 เรามีรายได้

การขาย DAIWA เท่ากับ 309.99 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน  134.87 ล้านบาท โดยโครงการขนาดใหญ่ เช่น One Bangkok, 

Emspere, Forestia ไว้วางผลิตภณัฑ์ท่อร้อยสายไฟ DAIWA ของบริษัทฯ 

 ส าหรับงบการเงิน บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรอง

โดยทัว่ไป ซึ่งผู้สอบบญัชีได้รับรองความถกูต้อง และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้จดัท างบการเงิน

ดงักล่าวไว้ในรายงานประจ าปี หรือ One report ในหนงัสือเชิญประชมุที่ได้ด าเนินการแล้ว ให้ท่านผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาพร้อมทัง้มีการ

เพิ่มเติมรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงิน เก่ียวกบัสินทรัพย์ดิจิทลั และการก ากบัดูแลของบริษัทฯ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาด

ทรัพย์ ซึง่ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถ เข้าไปดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ 

 งบแสดงฐานะการเงินรวม บริษัทมีสินทรัพย์หมนุเวียนรวม จ านวน 524 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนรวม จ านวน 

789 ล้านบาท รวมบริษัทมีสินทรัพย์ทัง้สิน้ 1,313 ล้านบาท เปรียบเทียบ Year on Year ลดลง 497 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการลดลง

ร้อยละ 27.5 โดยส่วนใหญ่ลดลงจาก Inventory หรือสินค้าคงเหลือ 341 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ จ านวน 249 ล้านบาท
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ประกอบด้วยวตัถุดิบจ านวน 177 ล้านบาท และสินค้าส าเร็จรูป 86 ล้านบาท โดยในปี 2565 มีการตัง้ค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ลดลงจ านวน 26 ล้านบาท  

 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่นคงเหลือจ านวน 152 ล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนีก้ารค้า 150 ล้านบาท ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้าน

เครดิต 5 ล้านบาท คงเหลือ 145 ล้านบาท และลกูหนีอ้ื่น 110 ล้านบาท ค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิต 104 ล้านบาท จากการท่ีบริษัท

ย่อยไม่ได้รับเงินท่ีได้จากการจ าหน่ายโทเคนดิจิทลั คงเหลือลกูหนีอ้ื่น 6 ล้านบาท 

 สินทรัพย์ดิจิทลั-สทุธิ จ านวน 15 ล้านบาทประกอบด้วย BTC และ Usdt ค่าบริการขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัลจ่ายล่วงหน้า

ของบริษัทฯย่อย ยกมาจ านวน 51 ล้านบาท เพิ่มขึน้ระหว่างปีจ านวน 52 ล้านบาท ตดัจ่ายค่าบริการระหว่างปีจ านวน 25 ล้านบาท 

คงเหลือ 77 ล้านบาท ซึง่ในปี 2565 บริษัทรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยค่าทัง้จ านวน เนื่องจากบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการด าเนินคดีกบั

ผู้ให้บริการขดุเหรียญบิตคอยน์ 

 ส าหรับทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัท คือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มียอดคงเหลือเป็นจ านวน 724 ล้านบาท ลดลงจาก      

ปี 2564 จ านวน 22 ล้านบาท จากการเพิ่มขึน้ของการซือ้ทรัพย์สินหรือรับโอน จ านวน 95 ล้านบาท ค่าเส่ือมราคาเพิ่มขึน้ 53 ล้าน

บาท และค่าเผ่ือการด้อยค่าเคร่ืองขดุทัง้จ านวน 64 ล้านบาท 

 บริษัทมีหนีสิ้นหมนุเวียน จ านวน 272 ล้านบาท และมีหนีสิ้นไม่หมนุเวียน จ านวน 331 ล้านบาท รวมบริษัทมีหนีสิ้นทัง้สิน้ 

603 ล้านบาท เปรียบเทียบ YEAR ON YEAR ลดลงจากปีก่อน 211 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 26 โดยหนีสิ้นลดลงจาก

หนีสิ้น TR คงเหลือ 57 ล้านบาท เรามีการลดเร่ืองของคงคลังสต็อกลดลง 381 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน        

ในปีก่อนจากการซือ้วัตถุดิบน าเข้าจากต่างประเทศลดลง  ส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากรายได้รับล่วงหน้าค่าเหรียญ โทเคนดิจิทัล        

จ านวน 64 ล้านบาท ของบริษัทย่อย 

หุ้นกู้-สทุธิ จ านวน 194.9 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ที่ออกเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2565 จ านวน 194,900 หน่วย คดิเป็นจ านวนเงนิ 

194.9 ล้านบาท อายคุรบก าหนดช าระวนัท่ี 26 เมษายน 2567 

ส าหรับส่วนของผู้ ถือหุ้น บริษัทมส่ีวนของผู้ ถือหุ้น จ านวน 710 ล้านบาท ลดลง 286 ล้านบาท คดิเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 

28.7 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากก าไรสะสมลดลง 379 ล้านบาท หุ้นสามญัและส่วนเกินมลูคา่หุ้น จากการแปลง warrant เพิ่มขึน้จ านวน 

93 ล้านบาท 

ถดัไป เป็นการรายงานตวัเลข งบก าไรขาดทนุรวมของกลุ่มบริษัท 

บริษัท มีรายได้จากการขายในปี 2565 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 1,124 ล้านบาท Year on Year ลดลง 17.2 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้

ลดลงที่มีนยัส าคญั มีอตัราการลดลง 1.5 %  

จากรูปเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราได้เพิ่มในกลุ่มของท่อร้อยสายไฟ Daiwa เป็นการปรับกลยทุธ เพื่อท่ีจะขายในกลุ่มสินค้าที่มี 

Value มากขึน้ โครงสร้างรายได้ของบริษัทแบ่งเป็น 2 ผลิตภัณฑ์หลัก รายได้จากการขายท่อเหล็ก Pre-zine จัดจ าหน่ายภายใต้     

แบรนด์ Ziga คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 72 ของรายได้จากการขาย โดยในปี 65 มีรายได้ทัง้สิน้ 814 ล้านบาท Year On Year 

ลดลง 152 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการลดลง 16%  

รายได้จากการขายท่อร้อยสายไฟ จดัจ าหน่ายภายใต้แบรนด์ Daiwa คิดเป็นสดัส่วนรายได้ร้อยละ 28 ของรายได้จากการขาย

ในปี 65 บริษัทมีรายได้ทัง้สิน้ 310 ล้านบาท Year On Year เพิ่มขึน้ 135 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 77 อย่างที่ได้เรียน

ให้ท่านผู้ ถือหุ้นทราบว่าเรามีการปรับแผน เพิ่มการขายสินค้ามลูค่าเพิ่มในกลุ่มของท่อร้อยสายไฟมากขึน้ 
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ส าหรับรายได้จากสินทรัพย์ดิจิทลั จ านวน 22 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขุดเหรียญสกุลเงิน BTC และรายได้อื่น 

จ านวน 13 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายเศษวสัด ุท่ีเห็นในงบก่อนหน้านัน้จะเป็นการรับรายได้จากการได้รับทุนคืนจาก

ศลุกากรและมีความแตกต่าง แต่จริงๆ แล้ว ถ้าเปรียบเทียบในปีก่อนหน้านัน้ มีการขายเศษวสัดเุหล็กในอตัราประมาณนีอ้ยู่แล้ว  

 ส าหรับปี 2565 มีต้นทุนการขายเท่ากับ 1,148 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.15 ของรายได้จากการขาย ท าให้

บริษัทขาดทุนขัน้ต้นซึง่คิดเป็นอตัราขาดทุนขัน้ต้นร้อยละ 0.15 ที่เรียนให้ท่านผู้ ถือหุ้นได้ทราบถึงปัญหาของเร่ืองของ Supply Chain 

ที่ผ่านมา ในปี 2565 บริษัทฯ ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 21 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อน 10 ล้านบาท     

คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 89 เนื่องจากอัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวน ทัง้นีเ้พื่อลดความเส่ียงของความผันผวนอัตรา

แลกเปล่ียน ทางทีมผู้บริหารก็มีการ Monitor และติดตามตรวจสอบข้อมลูอตัราแลกเปล่ียนเป็นประจ า เพื่อให้สามารถตอบสนองให้

ได้ทนัท่วงทีหากมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัหรือมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ก็จะมีการท าเร่ืองของ Forward Contract 

ล่วงหน้า เพื่อลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและทัง้หมดนีอ้ยู่ภายใต้การตดัสินใจในดลุพินิจของผู้บริหาร 

ผลขาดทนุด้านเครดิตของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอื่นปี 2565 เท่ากบั 106 ล้านบาท แบ่งเป็นผลขาดทุนด้านเครดิต

จากลกูหนีก้ารค้าธุรกิจหลกั 3 ล้านบาท และส่วนที่เกิดจากการส ารองรายการที่บริษัทย่อยไม่ได้รับเงินที่ได้จากการจ าหน่ายโทเคน

ดิจิทลัจ านวน 103 ล้านบาท ปัจจบุนัอยู่ระหว่างนดัไต่สวนมลูฟ้อง 

การขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร เกิดจากบริษัทย่อยบันทึกด้อยค่าของเคร่ืองขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทลัด้วยมูลค่า

คงเหลือทางบญัชีทัง้จ านวน เป็นจ านวนทัง้สิน้ 64 ล้านบาท 

บริษัทฯ ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ดิจิทัล จ านวน 2 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเกิดขึน้จากการ Mark-to-market คือการ

ประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดิจิทลั ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ซึง่มลูค่ายตุิธรรมวดัจากราคาปิดจากเว็บไซต์ Coin Market 

Cap ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมลูเก่ียวกับราคาสินทรัพย์ดิจิทลั ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการ

ด้อยค่า ค่าบริการขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัลจ่ายล่วงหน้า จ านวน 77 ลบ.เนื่องจากบริษัทย่อย ไม่ได้รับบริการตามสัญญา และอยู่

ระหว่างการด าเนินคดีกับผู้ ให้บริการขุดเหรียญบิตคอยน์  บริษัทมีต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 24 ล้านบาท เปรียบเทียบ YEAR ON 

YEAR ไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นสาระส าคญั 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 76 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 51 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง

ระยะเวลาเดียวกนัในปีก่อน โดยส่วนใหญ่ เพิ่มขึน้จากการรับรู้รายการตดัจ่ายค่าบริการเคร่ืองขดุสกลุเงินดิจิทลัจ่ายล่วงหน้า จ านวน 

16 ล้านบาท และรายการตัดค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองขุดสกุลเงินดิจิทัล จ านวน 14 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายบริหาร ในขณะที่หยุด

เคร่ืองขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทลัชัว่คราว ต้นทุนทางการเงิน 32 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากดอกเบีย้หุ้นกู้  

8 ล้านบาท จากรายการท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้ในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทนุสทุธิ จ านวน 381 ล้านบาท คิดเป็นอตัราขาดทุน

สทุธิร้อยละ 32.8 

ต่อมาเป็นงบของไตรมาสที่ 1 ตามที่ได้เรียนผู้ ถือหุ้นทราบว่าบริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์ เร่ืองของ Inventory ในไตรมาสที่ 
1 ซึ่งเป็นไปตามแผน เราสามารถขายสินค้าที่มีมลูค่าสูงขึน้ ถึงแม้ว่าเปรียบเทียบ Year on Year แล้วเราจะมีรายได้ลดลง ส าหรับ
ตวัเลขงบก าไรขาดทนุ บริษัทมีรายได้จากการขายจ านวน 251.8 ล้านบาท  
 เมื่อเปรียบเทียบ Year on Year รายได้ลดลง 192.5 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ดี เราก็สามารถที่จะรักษาเร่ืองของอัตราก าไร
ขัน้ต้นได้ดีถึง 14.7 จากการปรับแผนการขายในกลุ่มของท่อที่มีมลูค่ามากขึน้ในโครงการขนาดใหญ่ บริษัทมีผลก าไรขัน้ต้นจ านวน 
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37 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรขัน้ต้น 14.7% ส าหรับรายละเอียดในงบการเงินที่จดัท าตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งได้ชีแ้จงใน MD&A 
แล้ว และท าการเผยแพร่ก่อนหน้าส าหรับผลประกอบการไตรมาส 1 ซึ่งท่านผู้ ถือหุ้นสามารถติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นภาพรวมของการด าเนินงานว่าเราได้ผ่านจดุต ่าสดุแล้วของวิกฤตการณ์ดงักล่าว ในปี
ที่ผ่านมาเมื่อเกิดวิกฤตแล้วเราก็มีการเร่งที่จะเปล่ียนแผนกลยทุธ์ 
 ในปี 2566 ทางทีมผู้ บริหารมีความมั่นใจในแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ZIGA และ Daiwa ที่สร้างความเชื่อถือมายาวนาน 
โดยเฉพาะมาตรฐานสินค้าของบริษัทดงัจะได้เห็นในวิดิทศัน์ว่าทางบริษัทฯ มีลกูค้าที่เป็นกลุ่มนิชมาร์เก็ต เจาะกลุ่มช่างมืออาชีพซึ่ง
ไว้วางใจในสินค้าของ ZIGA ในเร่ืองของคณุสมบตัิการดดัโค้ง ตะเข็บท่อ ซึง่สินค้ามีมาตรฐานและสามารถใช้งานได้จริง จากวิดิทศัน์
เห็นได้ว่ามีกลุ่มที่ชื่นชมแบรนด์ผลิตภณัฑ์ เราเป็นกลุ่มเฉพาะทางแล้วก็เป็นนิชมาร์เก็ตจริงๆ 
 แนวทางการด าเนินการของบริษทั ZIGA ที่ได้รับนโยบายจาก CEO ในปีนีค้ือการปรับปรุงอตัราก าไรจากการลดต้นทนุการ

ผลิต ปรับสดัส่วนสินค้าที่มีมลูคา่มากขึน้ อาทิ กลุ่มท่อระบบงานไฟฟ้า หรือ ท่อโครงสร้าง รุ่นความหนาพิเศษส าหรับงานโครงการ

ต่าง ๆ และการท าคลงัสินค้าทีเ่ป็น DYNAMIC มากขึน้ยืดหยุ่นส าหรับ Demand Supply ในแต่ละห้วงเวลา 

 การควบคมุค่าใช้จ่ายทกุประเภทมากขึน้และส่วนท่ีส าคญัคือสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสการ

ขายช่องทางการตลาด B2C 

 ในส่วนของการบริหารจดัการ สินทรัพย์ดิจิทัล มีการวางแผนแบบยืดหยุ่น หรือ Dynamic ซึ่งเน้นการบริหาร เหมืองขุดบิต

คอยน์ ด้วยการใช้ เคร่ืองไม้เคร่ืองมือที่มีนวัตกรรมจดัการที่ดีขึน้ ซึ่งเราก็ได้น าร่องใช้หม้อแปลงไฟฟ้า low carbon ของทางบริษัท 

เจริญชยัหม้อแปลงไฟฟ้า ซึง่สามารถลดคาร์บอนและค่าไฟได้ถึง 5-20% เป็นนวตักรรมหม้อแปลงไฟฟ้าที่ดีต่อส่ิงแวดล้อม และได้รับ

รางวลันวตักรรมแห่งชาติ (NIA) อีกทัง้เรามีการปรับเปล่ียนการใช้ solar power plant เป็นพลงังานทางเลือกอีกด้วยและในปีนีท้าง 

CEO ก็ให้ทางทีมบริหารลงรายละเอียดเร่ืองการจดัการพลงังานอย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ 

 นอกเหนือจากการปรับปรุงรายได้อตัราก าไรหรือผลประกอบการ บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบัการก ากบัดแูลดงัที่ผ่านมา

บริษัทฯ เองก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวลัในหลายด้าน ในปีทีผ่่านมา คณุศภุกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับ

มอบประกาศนียบตัรจากแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต ซึง่ทาง ZIGA เองก็ให้ความส าคญักบัการประกอบ

ธุรกิจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน่ ด าเนินธุรกจิด้วยธรรมาภิบาลและรับผิดชอบผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุม่ ทัง้นีเ้พื่อ

สร้าง road map ในการสร้างการเจริญเติบโต และสร้างความยัง่ยนืให้กบับริษัทฯ ในช่วงสดุท้ายจะเป็นการตอบค าถามจาก ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร คณุศภุกจิ งามจิตรเจริญนะคะ ท่านผู้ ถือหุ้นท่านใด  มีค าถาม ขอเชิญค่ะ 

 

พิธีกรสอบถามที่ประชมุว่า มีผู้ใดจะซกัถามหรือไม่  
 
คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเร่ือง  
- อยากทราบมมุมองของผู้บริหารเก่ียวกบัธุรกิจบิตคอยน์ว่าทางบริษัทฯ มีมมุมองอย่างไรต่อไปข้างหน้า 

คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงว่า 

DNA ของทางบริษัทคือการแสวงหานวตักรรม เพื่อมาตอบสนองผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ท าให้บริษัทฯ ออกสินค้าใหม่คือผลิตภัณฑ์
เหล็ก Pre-Zinc ขึน้มา ซึง่เป็นรายแรกในเมืองไทย ทางบริษัทฯ แสวงหาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ และหา Niche Market ดงันัน้ท าให้บริษัท
มีการลงทุนในหลายๆ ด้าน มาโดยตลอด การที่นกัลงทุนให้ความสนใจเร่ือง Digital ท าให้ตอบโจทย์กบัค าว่าอินโนเวชัน่ของบริษัท
จริงๆ ส่วนเร่ืองของดิจิตอลเป็นหนึ่งในธุรกิจที่บริษัทฯ ให้ความสนใจ และก็เร่ิมเข้าไปลงทนุ ดงันัน้บิตคอยน์ถ้าเปรียบเทียบกบัเคร่ือง
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รีดท่อที่ลงทุนไปใช้เวลาคืนทนุประมาณ 7 ปี ส่วนเหมืองจุดที่คืนทนุ คือการที่บิตคอยน์มีการ Halving หรือประมาณ 5 ปี เนื่องด้วย
เราลงทนุไปปีแรก และเกิดความผิดพลาดในหลายๆ ด้าน เนื่องจากเป็นส่ิงที่ใหม่มากๆ 

 ปัจจบุนัเหมืองของเราใช้ Solar ในการจ่ายพลงังานไฟฟ้า ซึง่เราลงทุนไปล่วงหน้าแล้ว หมายความว่าเราได้ตดัค่าเส่ือมไป
แล้ว และในทางบญัชีก็ถกูตัง้ส ารองไปแล้ว แต่เราก็ยงัมองว่า Digital Asset เป็นกระแสทัง้โลกไม่ใช่เฉพาะเมืองไทย อย่างที่เรียนให้
ทราบว่าการท่ีเราลงทุนไปแล้ว หากจะหยดุ เกรงว่าจะส่งผลเสียกับบริษัท ดงันัน้ควรใช้ทรัพยากรที่เราลงทนุไปแล้วให้เกิดประโยชน์
มากกว่า ส่วนแนวทางหรือทิศทางในการลงทุน Digital ของปีนี ้คิดว่ายงัไม่มีอะไรเพิ่มเติม เราจะยงัคง wait and see ไปก่อน ส่วน
เหรียญที่ได้ขดุไปแล้วนัน้ไม่ได้มีนยัส าคญัอะไร และเหรียญที่ค้างเก่าเราก็พยายามบริหารจดัการ บิตคอยน์ที่เรามีอยู่ 10 กว่าเหรียญ
ตามงบท่ีได้แจ้งไป 

 

คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเร่ือง 

- การด าเนินธุรกิจ Digital Asset ต่อไปข้างหน้า จะยงัคงไว้เฉยๆหรือว่าด าเนินธุรกิจ หรือมีมมุมองต่อไปอย่างไร 
คุณศุภกิจ งามจติรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงวา่  
ปัจจบุนัเหมืองที่เราลงทนุไปแล้วยงัคงด าเนินการอยู่ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีเป็นค่าไฟ เพราะฉะนัน้ขดุได้เท่าไหร่ ก็เทา่กบัก าไร 
 

คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเร่ือง 

- เท่ากบัว่าการขดุเหมืองไม่มีต้นทนุแล้วใช่หรือไม่ 
คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงว่า 
ครับ 

 

คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเร่ือง 

- เท่ากบัวา่ที่เหลือก็จะมีแต่รายได้  
คุณศุภกิจ งามจติรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงวา่ 

ใช่ครับ แตก่็ไม่ได้เยอะ หลกัแสนหรือไม่ก่ีบาทในกระแสงบการเงิน แต่ส่ิงที่เราได้คือ ประสบการณ์ ตวับิตคอยน์สามารถตอบโจทย์
เร่ืองการกระจายความเส่ียงของบริษัทออกไปได้ เราพยายามจะ diversify แต่อยา่งที่ผมเรียนมนัเป็นความผิดพลาดของทางผมเอง 
ที่ไปลงทนุแล้วท าให้บริษัทมีความเส่ียง ตรงนีม้นัเป็นความผิดพลาดของผมเองจริงๆ 

 

คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเร่ือง 

- ตรงนีไ้ม่คดิวา่เป็นความผิดพลาด แล้วมนักเ็ป็นเทรนและเป็นโอกาส เพียงแต่วา่ต้องมีทีมทีด่แูลเก่ียวกบัธุรกิจตรงนีแ้ละต้องรู้อย่าง
จริงจงัเพราะมนัต้องอพัเดทตลอดเวลา ไม่ทราบวา่ทางบริษัทมีทมีตรงนีแ้ล้วหรือยงั 
คุณศุภกิจ งามจติรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงว่า 

มีครับ เป็นทีมที่โกงไป และมีขา่วเป็นเร่ืองเป็นราว อย่างที่ผมเรียนว่าการบริหารจดัการอะไรท่ีมนัเป็นส่ิงที่เราเรียนรู้แล้วยงัไปไม่ถึง 
เราต้องมีความระมดัระวงั ผมเองก็จบวศิวะไฟฟ้าอยู่แล้ว ส่ิงทีเ่ราลงไปท าคือเราต้องรู้จริง ซึง่เราแบ่งเงินส่วนหนึ่งจากที่ผู้ ถือหุ้นได้ให้
ความไว้วางใจกบัทางบริษัทเพิม่ทนุมา ส่วนหนึ่งมาจากหุ้นกู้และเงินผลประกอบการนิดหน่อยเท่านัน้ ไม่ได้ลง Portion ที่มนัเสี่ยง
มากนกั แต่เนื่องจากสิ่งที่ท ามนัใหม่มากๆ บางครัง้กเ็ป็นการทดลองภาคปฏิบตัิ อนันีค้ิดว่าเรายงัอยู่บนเส้นทาง แต่วา่เราก็คงยงัไม่ได้
ไม่ได้ลงทนุอะไรเพิ่มในส่วนของบริษัทซิก้า 

 
 
 
 

สิง่ท่ีแนบมาด้วย 1
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 คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเร่ือง 

- ไม่ลงทนุเพิ่มแล้วคิดจะเลิกไหม 

คุณศุภกิจ งามจติรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงวา่ 
ไม่คิดจะเลิก หมายถงึวา่เราลงทนุไปแล้ว และในปัจจบุนัคดิวา่เรายงัไม่ได้เพิม่อะไรในคา่ใช้จา่ย เราก็ maintain ไปก่อนแล้วก็รอ
จงัหวะที่ดี แบบนัน้ดีกว่าครับ 

 
คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเร่ือง 

- เปล่ียนคิดจะเลิกให้เป็นหาคนทีรู้่จริงและศกึษาให้ถ่องแท้ เพื่อเพิม่โอกาสให้กบัทกุๆคนในท่ีนีค้่ะ 

คุณศุภกิจ งามจติรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงวา่ 
ครับ ขอบคณุมากส าหรับค าแนะน าครับ 

 

คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเร่ือง 

- ก็มาถกูทางคะ่ เก่ียวกบั Digital เพราะว่ามนัเป็นโลกเทรนข้างหน้า ซึง่มนัจะต้องไวจริงๆ เพราะฉะนัน้เราต้องมีทีมงานท่ีรู้จริงแล้วก็
มองการณ์ไกลค่ะ ก็ขอให้ก าลงัใจค่ะ 
คุณศุภกิจ งามจติรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงวา่ 
ขอบพระคณุครับ 

 

พิธีกร :  
มีท่านอื่นสอบถามเพิ่มเตมิมีไหมครับ ถ้ามีกรุณายกมือขึน้นะครับ 
 

นรา ศรีเพชร ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย 

1. การท่ีลงทนุในสินทรัพย์ดิจติอล ทางบริษัทได้ตัง้ส ารองไว้ครบหมดหรือยงั รวมทัง้ค่าความเสียหายทีเ่กิดขึน้ด้วย  
2. เร่ืองคดีความ ที่เสียหายไปทางผู้บริหารด าเนินการถึงไหนแล้ว ทางผมเองก็เข้าใจว่าเนื่องด้วยเป็นสินค้าใหม่อาจต้องใช้ระยะเวลา
Long term ในวันหน้าที่จะพิสจูน์ว่ามนัยัง success หรือไม่ success เหล่านี ้อาจจะเพิ่งเร่ิมต้น แต่ขอ Update แค่ 2 เร่ืองนีก้่อน
ครับ 
คุณศุภกิจ งามจติรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงวา่ 

ทางบริษัทฯ ได้ตัง้ส ารองเตม็จ านวนไว้ทัง้หมดแล้ว เราก็คยุกบัทาง Auditor จริงๆ แล้วการตัง้ส ารองมนักเ็หมือนกบัเงินทีเ่ราจา่ย 
invest ไปหมดแล้ว ซึง่เป็นเงินจากผู้ ถือหุ้นและส่วนนึงมาจากก าไรสะสมบริษัทจากการด าเนินงาน ในทางบญัชีก็ตัง้ส ารอง การ
ทยอยตัง้ผมไม่เห็นด้วย ทาง Auditor ก็บอกว่าไมเ่ป็นไร ก็ตัง้ส ารองไปทัง้เตม็จ านวน 

ส่วนเร่ืองคดีความ มีการแจ้งความและฟ้องร้อง โดยทีมที่เป็นส านักกฎหมายของทางทีมคุณสกุิจ คุณวงศ์ จากบริษัท กฎหมาย        
วิสดอม จ ากดัและส านกักฎหมายอีกแห่งก็อยู่ด าเนินการเต็มรูปแบบอยู่ 
 
คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเร่ือง 

- เก่ียวกบัธุรกิจเดิม อยากทราบวา่ทางบริษัทฯ มีโปรเจคใหม่ๆ หรือว่าได้งานใหม่หรือวา่มีแนวโน้มที่จะพฒันาขึน้ยงัไง 
คุณศุภกิจ งามจติรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงว่า 

ตัง้แต่ปลายปีที่แล้ว ผมกลบัเข้าโรงงานเต็มตวั ท างานทกุวนั จริงๆ แล้วผมคิดว่าตวัธุรกิจเหล็กเราเองก็ไม่ได้มปัีญหาอะไรเลย และเรา
ก็ยังคง growth ได้ดี  โดยธุรกิจเดิม ถ้าแยกเป็นสองทางเลือก คือคอร์ปอเรชั่นและ Digital Asset ที่ตัง้ส ารองทางบัญชีไป 

สิง่ท่ีแนบมาด้วย 1
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เพราะฉะนัน้จริงๆ แล้วโปรเจคที่เราเน้น คือ ส่วนของ Daiwa ซึ่งปีที่แล้ว มียอดขายเพิ่มขึน้เป็น 300 กว่าล้าน และปีนีก้็ยังคง 
growth ในส่วนนีธุ้รกิจท่อร้อยสายไฟ จริงๆ แล้วเรามีลกูค้าสองส่วน ส่วนที่เป็นจดุแข็งของทางซิก้าเลย คือ 1.ลกูค้าโปรเจคระยะยาว 
1-2 ปี ซึ่งจะเน้นภาคเอกชนเท่านัน้ ไม่ค่อยไปประมลูงานหรือว่าไปในส่วนของภาพรัฐบาลมาก มีแต่ลกูค้าที่เอาไปขาย เพราะฉะนัน้
โปรเจคต่างๆ ที่เป็นไฮไลท์ต่างๆ ในประเทศไทยไม่ว่าจะ One Bangkok, Magnolia ต่างๆ เราได้โปรเจคเกือบทัง้หมดของ Dusit 

Residences ที่อยู่ตรงสวนลมุ ก าลงัขึน้การก่อสร้าง เราไม่ได้หยดุแค่นัน้ ปีนีเ้ราจะเน้นท่อในส่วนของเหล็กโครงสร้างกลุ่มซิก้าไปขาย
ในกลุ่มนีด้้วย ถ้าอธิบายสัน้ๆ ก็คือเป็นลกูค้าเดิม ฐานลกูค้าเดิมแต่เอา Product ใหม่เข้าไปขาย โดยทีมขายอีกชุดหนึ่ง เป็นทีมขาย
โปรเจค ดงันัน้ผมมองว่าในกลุ่มที่เป็นสตีล เหล็ก Pre-Zinc ปีนีน้่าจะเติบโตได้ดีมาก แต่อย่างที่ผมเรียน เราเน้นเร่ืองของ Margin 

เป็นหลกั เราไม่ได้เน้นเร่ืองของท็อปไลน์ ผลิตได้เยอะๆ ก าไรน้อยๆ ไม่ใช่ Logic ของบริษัท ผมเชื่อว่าปีนีก้็ยงัคงก าไรอยู่ เพราะฉะนัน้
ปีนีเ้รามาจดัพอร์ตในส่วนของเหล็ก Pre-Zinc เอง ผมคิดว่ายงัไงก็สามารถ growth ได้ดีในกลุ่มใหม่ๆ 

 

พิธีกร 

ดงันัน้เพื่อกระชบัเวลาขออนญุาตเป็นค าถามสดุท้ายนะครับและขออนญุาตด าเนินการต่อ เดี๋ยวชว่งวาระท่ี 8 จะเป็นเร่ืองอื่นๆ  
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ ส าหรับวาระท่ี 2 จะเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงมติส าหรับวาระนี ้

 

 มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี ส าหรับปี 2565 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษทั ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

 ประธานฯ ได้เสนอท่ีประชมุว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการ แก้ไข

เพิ่มเติม) ซึง่ก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทท่ีผ่านการตรวจสอบ

จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว และเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยงบดลุและบญัชี

ก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ที่แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตแล้ว ซึง่มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชญิประชมุ 

 ประธานสอบถามที่ประชมุว่า มีผู้ใดจะซกัถามหรือไม่ 
 - ไม่มีผู้ใดซกัถาม 

 ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2565 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เห็นด้วย 223,914,168 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม 0 ราย 

 รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 30 ราย รวม 223,914,168 หุ้น 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับการด าเนินงานประจ าปี 2565 

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน
ส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  
 บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในแต่ละปี อตัราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบ
การเงินเฉพาะบริษัทภายหลงัจากหกัภาษี และเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปัน
ผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินการใช้
เงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยัอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส าหรับการ
ด าเนินธุรกิจ และ ด าเนินการดงักล่าวต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น 

 ในปี  2565 บริษัทมีผลขาดทุนสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน -318,405,948 บาท ดงันัน้ จึงขอเสนอที่ประชุม
พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 ดงันี ้
 - งดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2565 เนื่องจากบริษทัฯ มีผลขาดทนุสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการและไม่มี
การพิจารณาจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2565 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จดัสรรทนุส ารอง ครบถ้วน
ตามกฎหมายก าหนดแล้ว 

 ประธานสอบถามที่ประชมุว่า มีผู้ใดจะซกัถามหรือไม่ 
 - ไม่มีผู้ใดซกัถาม 

 ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลส าหรับการด าเนินงานประจ าปี 2565 

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้
 เห็นด้วย 223,914,168 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม 0 ราย 
 รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 30 ราย รวม 223,914,168 หุ้น 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 วาระนีเ้ป็นวาระเก่ียวกบัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 13 ก าหนดให้ “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการพ้นจากต าแหน่ง จ านวน 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด โดยกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระนัน้ อาจได้รับการเลือกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้” 

ส าหรับรายนามกรรมการบริษัท ที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในปีนี ้มีจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 

  1. นายพลรชฎ เปียถนอม                กรรมการอิสระ 

  2. นางสาววราลกัษณ์ งามจิตรเจริญ  กรรมการ 

 คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาจากโครงสร้างกรรมการและคณุสมบตัิกรรมการ ในด้านต่างๆ  
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โดยความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่าน ดงักล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ

มีความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัท จึงเห็นสมควร ที่จะเสนอให้ที่ประชุม อนุมัติแต่งตั ้ง

กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระดงัรายนามข้างต้นให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

ส าหรับวาระที่ 5 นีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยเสียงข้างมากของท่านผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนขอเรียนให้ท่าน

ผู้ ถือหุ้นทราบว่า ตามกฎหมายแล้วในวาระนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ทุกท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอ

เรียนเชิญท่านกรรมการทัง้ 2 ท่าน ออกจากห้องประชมุชัว่คราว 

 รายละเอียดประวตัิโดยสรุปของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นมีรายละเอยีดดงัปรากฎในส่ิงที่แนบมาด้วย 3 ซึง่ได้จดัส่ง

ให้แก่ ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ และตามที่ปรากฏในสไลด์ที่ได้จดัฉายให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 พิธีกรสอบถามที่ประชมุว่า มีผู้ใดจะซกัถามหรือไม่ 
 - ไม่มีผู้ใดซกัถาม 

 จึงขอให้ที่ประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้ นายพลรชฎ เปียถนอม และ นางสาววราลกัษณ์ งามจิตรเจริญ กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้
วาระท่ี 5.1 พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ นายพลรชฎ  เปียถนอม เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท 

 เห็นด้วย  221,664,332 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9374 

 ไม่เห็นด้วย               138,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0626 
 งดออกเสียง      2,110,936 เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 
 บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 

 ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม 0 ราย 
 รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 30 ราย รวม 223,914,168 หุ้น 

วาระท่ี 5.2 พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ นางสาววราลกัษณ์  งามจติรเจริญ เป็นกรรมการบริษัท 

 เห็นด้วย  223,914,168 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 

 ไม่เห็นด้วย                0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
 งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 

 บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0 
 ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม 0 ราย 
 รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 30 ราย รวม 223,914,168 หุ้น 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ 

โบนสัหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบัหรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาก าหนด โดยคณะกรรมการได้

ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ และการจดัสรรเงินรางวลักรรมการ

ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย
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กลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี ้ยังได้

ก าหนดให้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนส าหรับการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย จึงเห็น

ควรน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

โดยค่าตอบแทนดงักล่าวบริษัทได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและ

กรรมการชดุย่อย ปรากฏตามในหนงัสือเชิญประชมุ ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว และตามที่ปรากฏในสไลด์บนหน้าจอ 

 ประธานสอบถามที่ประชมุว่า มีผู้ใดจะซกัถามหรือไม่ 
 - ไม่มีผู้ใดซกัถาม 

 ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 วาระนีจ้ะต้อง
ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เห็นด้วย 223,914,168 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม 0 ราย 
 รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 30 ราย รวม 223,914,168 หุ้น 

 

วาระที่  7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 
 ประจ าปี 2566 
บริษัทฯ เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2566 ดงันี ้

(1) นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกลุ            ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน เลขที ่3500 หรือ 
(2) นายเสถียร วงศ์สนนัท์                ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน เลขที่ 3495 หรือ 
(3)  นายวชิยั  รุจิตานนท์         ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน เลขที ่4054 หรือ 
(4)  นางสาวกลุธิดา  ภาสรุกลุ          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน เลขที่ 5946 หรือ  
(5) นายยทุธพงษ์  เชือ้เมืองพาน      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน เลขที ่9445   

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2566 และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2565 เป็นจ านวน
เงิน เป็นจ านวนเงิน 1,540,000 บาท ซึง่ไม่รวมคา่บริการอื่นทีเ่ก่ียวข้องกบัการตรวจสอบบญัชี 
 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดเก่ียวกับผู้สอบบญัชีและค่าสอบบญัชี ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมที่
จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว 

ประธานสอบถามที่ประชมุว่า มีผู้ใดจะซกัถามหรือไม่ 
- ไม่มีผู้ใดซกัถาม 

 ประธานฯ จึงขอเสนอท่ีประชมุออกคะแนนเสียงลงคะแนน 
 มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมตเิป็นเอกฉนัท์พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี

ของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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 เห็นด้วย 223,914,168 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม 0 ราย 
 รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 30 ราย รวม 223,914,168 หุ้น 

 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 

พ.ศ.2544) ก าหนดไว้ว่าผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุม

พิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ บริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนีเ้พื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่

ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชมุพิจารณา เร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ในการประชมุครัง้นี ้

 ไม่ทราบว่ามี ผู้ ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชมุพจิารณา เร่ืองอื่นๆ หรือไม่ 
 

คุณเมธี อนัอดิเรกกุล  ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเร่ือง 

1. ปีนีเ้ป็นปีแรกที่มีการไม่ครบองค์ประชุมด้วยการไม่ถึง 1 ใน 3 ซึง่ปกติเราถึง 1 ใน 3 แสดงว่าผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหารเองไม่ได้

เชื่อมัน่กบับริษัท คือลดการถือครองหุ้นลง ฝากถึงผู้บริหารจะต้องสร้างความเชื่อมัน่ให้กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เพราะถ้ามนัเกิดขึน้ครัง้นงึ 

จะเกิดขึน้อีกบ่อยๆ แล้วถ้าเกิดเหตกุารณ์แบบนีจ้ะไม่มีใครร่วมลงทนุด้วย ถ้าบริษัทใดประชมุผู้ ถือหุ้น 2 ครัง้ ก็จะเห็นว่าบริษัทนัน้จะ

เกิดอย่างนีป้ระจ าเพราะความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนเองไม่กล้าจะลงทุน เพราะผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหารเองยังไม่กล้าซือ้หุ้นเลย 

ฝากเรียนนิดนึงว่าสร้างความเชื่อมัน่ให้กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ด้วยนะครับ 

2. หุ้นกู้ที่จะครบก าหนดในปีหน้า ร้อยกว่าล้าน ถ้างบการเงินบริษัทเป็นแบบนี ้แล้วผู้ ถือหุ้นไม่มีความเชื่อมัน่อย่างนี ้จะท าให้หุ้นกู้ที่

จะต่อออกยากนะครับ เพราะความเชื่อมัน่ในการออกหุ้นกู้  เร่ืองงบการเงินขาดทนุแล้วจะออกยาก แล้วถ้าออกไม่ได้หรือโดน Call do 

Fault มันจะพนักันไปหมดระหว่างผู้ ถือหุ้นกับกับหุ้นกู้  ฝากเร่ืองเตรียมการตรงนี ้เพราะว่า warrant เราแปลงหมดแล้วมีการหาเงิน

เตรียมไว้ส าหรับการรองรับหุ้นกู้ตรงนีห้รือไม่ 

คุณศุภกิจ งามจติรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงวา่ 

หุ้นซิก้าเองจะใช้ค าว่าหุ้นมหาชนก็ได้ มีคนเพิ่มทุนเยอะมาก 1 ต่อ 1 มีคนแปลงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าคูณหุ้นรายใหญ่เข้าไปมนัคือ 

60 ส่วนตัวผมกับครอบครัวก็มีการแปลง แต่เรา carry on กับกระแสสงัคมแบบ Popular ไม่ได้ มีคนแปลงไปทัง้หมด 98 หรือ 99% 

เพราะฉะนัน้มนัมองได้สองมมุ การท่ีเป็นหุ้นมหาชน ดอูย่างต่างประเทศ Tesla เอง ก็ถือหุ้นรายใหญ่แค่ 10% อีก 10 กว่าเปอร์เซ็นต์

เพราะฉะนัน้ผมคิดว่ามนัเป็นมมุมองที่สามารถที่จะมองได้หลายมมุ มนัเป็นมหาชนจริงๆ แล้วก็ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ ส่วนตวัเมื่อวานก็

มีขึน้ข่าวไป โดยส่วนตวัผมก็มีการซือ้เพิ่มอยู่ เพราะฉะนัน้เองอย่างที่ผมเรียนไปผมเข้าใจว่าทุกคนมีความมัน่ใจในทีมผู้บริหาร ทีม

ผู้บริหารก็ยงัคงเป็นชุดเดิม ผมเองก็ยงัท างานหนกัมากกว่าเดิม เพราะเนื่องจากผู้ ถือหุ้นให้ความไว้วางใจ มีผู้ ถือหุ้นไว้วางใจเพิ่มทุ น

เข้ามาอย่างล่าสดุก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วก็ปิด warrant ไปแล้ว และในส่วนของหุ้นกู้ เราไม่ Rollover เราคิดว่าเราจ่ายเลย เพราะ
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เนื่องจากอย่างตอนนัน้ที่เราขึน้เร่ืองของลงทุนเหมืองแล้วก็ไปดูงบการเงิน  เรามีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว ตามงบ Q1 เรามี 

Cash อยู่หลายร้อยล้าน จริงๆแล้วเราสามารถที่จะจ่ายได้เลยก่อนครบด้วยซ า้ไป ผู้ ถือหุ้นไว้วางใจได้ ทางด้านการเงินเรายังคง

แข็งแกร่งมาก อย่างที่เรียนแจ้งมนัเป็นการตัง้ส ารอง ก็เหมือนกับเราจ่ายในทางบญัชีเราจ่ายเงินไปแล้ว ลงทุนเราไม่ได้เครดิตในตวั

เหมืองหรือแม้กระทั่งตัวที่เราลง Digital Asset ต่างๆ เราใช้ Cash ไปลงทุน ดังนัน้ผมขอแจ้งว่าเราไม่มีนโยบายขายหุ้นกู้ รอบ 2 

เพราะเนื่องจากหุ้นกู้ที่ได้มา เรายงัไม่ได้ลงทุนในส่วนที่เหมืองเพิ่มเติม เพราะเนื่องจากตอนที่ได้เงินหุ้นกู้มาสถานการณ์บิตคอยน์มี

ความผนัผวน เราเลยเบรกยงัไม่ได้ลงทุน เงินก้อนนัน้ก็มาหมนุในกิจการ ไปจดั LC, TR บ้าง แล้วก็รอโอกาสที่ดี เพราะเนื่องจากถ้า

ตอนนีเ้ราไปคืนหุ้นกู้ใหม่ non rating ผมคิดว่ามนัต้อง 7% บวกๆ มนัแพงมาก เราคิดว่าที่เราได้มาใน rated ปีที่แล้ว เป็นจดุที่เรียกว่า

เราสามารถที่จะเอาไปท าก าไรได้ดีกว่าดอกเบีย้ ก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าหุ้นกู้ เราสามารถจ่ายก่อนได้ตลอด ถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่มี

โอกาสลงทนุนะครับ 

 

สุพัตรา สิทธิชัย ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเร่ือง 

- สอบถามประเภทวงเงินท่ีได้จากธนาคาร ไม่ทราบวา่ใช้หมดหรือว่ายงัเหลืออีกเท่าไหร่ 

คุณศุภกิจ งามจติรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จง 

เหลือเยอะครับ เพราะว่า 2 ส่วนนะครับ จริงๆ แล้วเรามีวงเงิน PN ด้วย แต่ไม่ได้ใช้เลยแม้แต่บาทเดียว วงเงิน PN ไปดูในงบได้ 2 ก็

คือในเร่ืองวงเงินตอนนัน้ที่ขอธนาคาร เป็นวงเงิน LC, TR เนื่องจากราคาเหล็กเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ขึน้ไปสูงมาก วงเงินตอนนัน้ใช้ไป

ประมาณ 80% แต่ปัจจบุนัราคาเหล็ก อย่าง Q1 ท็อปไลน์ตกลงมา แต่จริงๆ แล้วถ้าดใูนเชิงปริมาณน า้หนกั ไม่ได้ลดเท่าไหร่ ในภาวะ

ที่ราคาเหล็กผนัผวน บริษัทฯ ไม่ได้ไปซือ้อะไรท่ีมนันอกเหนือธุรกิจอยู่แล้ว สบายใจได้ครับ 

 

สุพัตรา สิทธิชัย ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเร่ือง 

- สดัส่วนการถือหุ้นของกลุ่มงามจิตรเจริญ อยู่ที่สดัส่วนเทา่ไหร่ 

คุณศุภกิจ งามจติรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จง 

การถือหุ้นของกลุ่มงามจิตรเจริญ รวมทัง้ครอบครัวและภรรยาด้วย ประมาณ 30% กวา่เปอร์เซ็นต ์

 

วิภาวรรณ จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเร่ือง 

- ไม่ทราบวา่ปีหน้าจะได้กลบัมาเห็นก าไรแล้วก็เงินปันผลหรือไม่ แล้วคิดวา่ธุรกจิยงัอาจจะโดน Disruption ด้วยเร่ืองอื่นๆ อีกหรือไม่ 

คุณศุภกิจ งามจติรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จง 

ปีนี ้เราคิดว่าเร่ืองผลก าไรและผลประกอบการ เราไม่ได้ลงทุนที่มีความเส่ียงเลย เพราะเนื่องจากปีที่แล้วเราตัง้ส ารองไว้เยอะมาก
ในทางบัญชี ตอนนีท้างทีมผู้ บริหารได้ตัดเร่ืองที่ เป็นความเส่ียงทัง้หลายออกหมด เรากลับมาโฟกัสในธุรกิจและ Digital แค่ 
maintain เปรียบเสมือนเราได้เสียบปลัก๊ไปแล้ว และก็ตัง้ Timer ในการท างาน เพราะฉะนัน้เรากลบัมาในจุดที่เราแข็งแกร่งมากๆ
อยู่แล้ว ยงัไงผลประกอบการกลบัมาบวกแน่นอน ส่วนเร่ืองของการปันผลเข้าใจว่าจะต้องไปหกัล้างจากขาดทุนสะสม จนกว่าจะเป็น
บวกถึงจะสามารถปันผลได้ ขอเวลาสกันิดนึงเท่านัน้ ทางผู้บริหารตัง้ใจท างานเต็มที่อยู่แล้ว ขอบพระคณุครับ 

 

นรา ศรีเพชร ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามเร่ือง 
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1. ตกึใหม่ตรงข้ามวดัสน เรา acquire มาด้วยที่ดินหรือทัง้ตกึหรือเป็นสญัญาเช่า ทางบริษัทมีแผนว่าจะท าอะไรตกึใหมต่รงข้ามวดัสน 

การรีโนเวท ณ ปัจจบุนัด าเนินงานเถึงไหนแล้ว และจะเปิดเมื่อไหร่  

2. โรงงานท่ีประชาอทุิศ ซึง่เป็นโรงงานใหมก่่อสร้างมาไมก่ี่ปี เห็นวา่ไม่ได้ไกลจากบริษัทเจริญชยัเทา่ไหร่ และเมื่อสกัครู่ได้เห็น

presentation ในอนาคตเป็นไปได้ไหมที่เราจะ joint venture กบัเจริญชยัเพราะเขาก็เป็น partner ที่น่าจะดีระดบันึง 

 

คุณศุภกิจ งามจติรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จง 

ตกึซิก้าเอฟซีเองจริงๆ แล้ว เรามีพนัธกิจคือเราพยายาม diversify มาตลอด ถ้าตามข่าวเราเคยท าแฟรนไชส์ จบัมือกับไดนาสตี ้ก่อน

หน้าที่จะท าตรงนี ้เรามีตัวตึก Modular ด้วย อย่างที่ผมเรียน ซิก้าไม่ใช่ซิก้าสตีล ท่านอาจารย์พลรชฏ เปียถนอม ก็เป็นที่ปรึกษา

ทางด้านนวตักรรมอยู่แล้ว ให้ค าแนะน าว่าถ้าเราอยู่แค่เหล็ก มนัก็มีแค่นีแ้หละ DNA ของซิก้าคืออินโนเวชัน่ มี Modular ที่เราแปะไว้

เป็น   จิ๊กซอว์ตวัแรก ตวัที่สองเป็นส่วนของการกระจายสินค้าที่จบัมือกบัไดนาสตี ้เพียงแต่ว่าเรารู้ว่าเราขาดอะไร อย่างเร่ืองจริง อย่าง

ที่ผมเรียน ท่านผู้ ถือหุ้นแนะน าว่าเราขาดคนมีความรู้ แต่สิ่งที่ยากที่สดุคือการตัง้โจทย์ที่ถกูต้องกบัของทางบริษัท เมื่อเรารู้ว่ามนัขาด

จริงๆ ถ้าสดุท้ายแล้วมนัเป็นแค่แผน ไม่เคยลงมือท า ก็ไม่ต่างจากเร่ืองอื่นๆ ซึง่ตกึซิก้ามาตอบโจทย์ในส่วนท่ีท าค้าปลีก เรามีการเปิด

ใช้แล้ว หรือแม้กระทัง่ Digital Asset ตึกนีเ้ป็นตึก Operation แม้กระทัง่เหมืองบิตคอยน์ก็อยู่ที่นี่ เรามีการลงทุนแล้วปัจจุบนัก็ใช้อยู่ 

แต่ไม่ได้ Full ในเร่ืองของการท างาน ที่คนชอบไป Operation มากเพราะเนื่องจากภาวะ Covid ที่ผ่านมา และในปัจจุบนัก็สามารถ 

Work from home ได้ ส่วนโอกาสที่จะ joint venture กบัเจริญชยั ก็มีคุยเร่ืองคาร์บอนเครดิตอยู่ ซึ่งผมคิดว่าถ้าเราไปท าทกุเร่ืองที่มนั

เป็นกระแสคงไม่ได้ ต้องมีการศกึษาแล้วท าให้เกิดขึน้จริง ถ้าสงัเกต ไม่ว่ากระแสเหมืองทิพย์หรือเร่ืองใดก็แล้วแต่ เราพูดเร่ืองไหนเรา

ท าทกุเร่ือง  

 

นรา ศรีเพชร ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามเร่ือง 

- ตกึซก้ิา FC เช่าหรือซือ้ 

คุณศุภกิจ งามจติรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ตกึซิก้า FC เช่าครับ 

 

วิภาวรรณ จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเร่ือง 

- กลุ่มการเมืองที่เปล่ียนแปลงไปหลงัเลือกตัง้นีจ้ะมีผลกระทบกบับริษัทยงัไง 

คุณศุภกิจ งามจติรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จง 

บริษัทเน้นการขายภาคเอกชน ไม่ได้ส่งผลกระทบ ถ้าดูจากกระแสโลกประเทศไทยตอนนี น่้าจะ growth เพราะว่าปีที่แล้วเจอภาวะ 
โควิด ปีนีต้ามที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยออกมา ว่าปีนีป้ระเทศไทยจะ growth ประมาณ  3-5% โดยไม่เก่ียวกับทางการเมือง 
ถ้าเอาตวัเลขนีม้าอ้างอิงคิดว่าเป็นปีที่สามารถพอจะมีผลประกอบการท่ีดีได้ 
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- เนื่องจากราคาเหล็กมีความผันผวนมาก และเป็น Core business คือซือ้เหล็กมาแล้วขายให้กับกลุ่มลูกค้า ทางผู้บริหารมีการ 
จดัการเร่ืองนีอ้ย่างไร ลกูค้าเจ้าใหญ่ๆ อย่างเจ้าสวัธนินท์ โครงการ One Bangkok และ Magnolia ท ายงัไงให้เขาเชื่อใจเรา แล้วก็ซือ้
กบัเราไปนานๆ 
คุณศุภกิจ งามจติรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จง 

อย่างที่เรียนข้างต้น business model ของซิก้า ตอนนีเ้ปล่ียนไปจากเดิม ถ้าไปดู History เราก าไรจริง แต่บางปีที่ก าไรแย่ๆ คือ     

30% กว่า และปีที่ดีๆ คือเกือบ 300% มันผันผวนเกินไป ไม่ว่าจะเป็นค่าเหล็กเอง ซึ่งตรงนีเ้ป็นทัง้โอกาสและวิกฤต การจัด shelf     

ให้รองรับกับภาวะความผนัผวน การที่โปรเจคใหญ่ๆ ให้ความไว้วางใจกับเรา เนื่องจากเป็นท่อร้อยสายไฟที่มี Capacity เป็นเบอร์

หน่ึงของประเทศไทย เพราะเดือนนึงเราผลิตได้ประมาณเกือบ 5,000 ตนั ท่อร้อยสายไฟปีนึง Over all ประมาณไม่เกิน 2,000 ล้าน 

ซิก้าปีที่แล้วขายได้ถึง 300 ล้าน เราสามารถที่จะเติบโตได้ในปีนี ้งานโปรเจคการสั่งของเป็น Long Term หมายถึงยืนราคาตรงนี ้

บริษัทรับตรงนีม้าแล้วถ้าดูตามงบบัญชี  ท่อร้อยสายไฟ Daiwa มี Margin ที่ดีมากๆ อยู่แล้ว โปรเจคทัง้หมดตอนนีม้ี Backlog 

ประมาณเกือบ 700 ล้าน ทางผู้บริหารได้น าข้อมลูในส่วนนีม้าบริหารจดัการการใช้เหล็กว่ามีความหนาใดบ้าง และได้น าส่วนของ   

โปรเจคที่ยงัไม่ได้เรียกเข้ามาหมนุกบัเหล็กโครงสร้างซึง่เป็นผลิตภณัฑ์ที่มีความผนัผวน 

 

 ไม่ทราบว่ามี ผู้ ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชมุพิจารณา เร่ืองอื่นๆ หรือไม่ 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม หรือเสนอความคดิเห็นอีก ประธานในที่ประชมุได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลา มาร่วม

ประชมุ รวมถงึข้อเสนอแนะ ซึง่บริษัทฯ จะรับไปพิจารณาในการด าเนินกจิการของบริษัทฯต่อไป และกล่าวปิดการประชมุสามญัผู้ถือ

หุ้นประจ าปี 2566 

 

ปิดประชมุ เวลา 11.20 น. 

นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง 

           ประธานท่ีประชมุ 

 

 

นางสาวธนิดา เกรียงพานชิ  

        เลขานกุารบริษัท  

     (ผู้บนัทึกการประชมุ) 

 
 
 

หมายเหต ุเนื่องจากระหวา่งการประชมุได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่ม หรือ กลบัก่อน ดงันัน้จ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุทัง้ด้วยตนเอง และ โดยการมอบฉนัทะจึงอาจมีจ านวนที่ไม่เท่ากนัในแต่ละวาระ 
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